

Kỹ thuật trồng lúa

(Tiếp theo trang trước)
Càng về trận bão này nước sông...
Thường lên tới 1 mét, nước dâng...
lên 4m50, nước tràn cao vào các...

Kết quả cuộc đua ngựa hôm qua

Table with columns for horse names, owners, and race results. Includes sections for 'ĐỘ THỨ NHẤT', 'ĐỘ THỨ NHAI', 'ĐỘ THỨ TƯ', 'ĐỘ THỨ NĂM', 'ĐỘ THỨ SÁU', and 'ĐỘ THỨ BẢY'.

Số Tương tế

Table listing names and amounts for a fund-raising event. Includes names like '1 số đức đức dâng', '1 số trung', etc.

Mở số giá: 1500 NGÀY XỔ SỐ 11 Février 1934

Mua giấy số, xin ghi mandat và thanh \$20 tiền có recommandé để: Madame Nguyễn Thị Huyền 103, rue d'Espagne Saigon

Bình-liên và Hà-côi cùng chửa già-thông được vợ Bạc-phương sanh được đặng, thay Hà-côi Tiễn-yên đã sanh được.

Trại lính ở Hà-côi và Tiễn-yên và trại lính khác ở Đầm-bà đều bị phá hủy nhiều. Ngoài trại lính ở Hà-côi và Tiễn-yên có còn nhiều bị đốt.

Hoa-thò hồi hám nguyên do là ở nơi đó phần tiến hóa không được mạnh. Một viên grain de Vals nằm trong lòng con tôm, heo đất sẽ tiến về trong gang, heo từ và rươi, và làm cho nước đã trở nên trong hơn thì thì thanh sắc.

HÔI THỎ HỒI HÁM

nguyên do là ở nơi đó phần tiến hóa không được mạnh. Một viên grain de Vals nằm trong lòng con tôm, heo đất sẽ tiến về trong gang, heo từ và rươi, và làm cho nước đã trở nên trong hơn thì thì thanh sắc.

ngoài cõi trời nam

Ngã đả lộ binh sang biên-giới Mãn-châu. - Nhứt công đả tập-trung quân đội ở vùng Hải-luân

Trong tuần rồi, ở biên-giới không có gì đáng chú ý hơn là việc Nga-Nhật bắt đầu sắp xếp hòa giải. Tuy hai nước chưa tuyên bố quyết định nhưng hai bên đã bắt đầu đàm phán...
Nga-Nhật sắp xếp hòa giải. Tuy hai nước chưa tuyên bố quyết định nhưng hai bên đã bắt đầu đàm phán...
Nga-Nhật sắp xếp hòa giải. Tuy hai nước chưa tuyên bố quyết định nhưng hai bên đã bắt đầu đàm phán...

VIỆT-BÀNG PHÁP Một hòa-tai lớn bên Pháp, 40 triệu quan tiền tổn hại

Sáng hôm 2 rạng mùng 13 Oclobre vào lời nước sáng, ở thành Nantes bên Pháp xảy ra một trận hỏa tai rất dữ. Lửa phát cháy ở trong một cái nhà nà, rồi lan qua một khóm nhà.

TRUNG-HOÀ Nga độ binh qua biên-giới Mãn-Châu

Cap-hai lạn. Tin điện ở Cap-hai-tân truyền sang, lính biên-giới phía Nga-Nhật đang ngày càng đông rữ thêm. Nhưng khác-khác đi xa trên con đường Tây-là-lực đã nổi rình có thể nhĩa tọa xe của Nga chứ quân sĩ súng ống qua ranh Mãn-châu.

ĐỨC Nga-Nhật đánh nhau đoinoi thái-độ của Huế-kỳ

Bắc-binh. - Nhưng nhà đưng của Nga-soviet được trong đất nước Tây tuyền bố rãng. -Bắt kỳ là lạc vào nông cày, công việc chiến-trang phía Nga-Nhật phải hình ở hay không là do sự thái-độ của Huế-kỳ mà thôi.

HUẾ-KY Bón Xiêm lại có nói loạn lên nữa

Bảng-các. 14 Oclobre. - Phan bình-phục của Chánh phủ Xiêm đã được lệnh của vua song hòa của ban dân nói lên loan hóm qua từ 3 giờ 20 phút cho tới 6 giờ rưỡi mới thôi.

Đã vậy Tổng cuộc này lại còn có động tây chày tất cả nước nào về rồi lại lại mà nghĩ đến luân hồi nữa này? - Thưa nhà tôi đơn chuyết có một mẹ con nẻn tôi phải ở nhà lo lắng cho mẹ tôi. Nho nào ở ta mầy chừ. Tôi đã nói tới có một mẹ một con.

Không thì thì anh chừ, có cậu, chỉ thêm bà con thiếu gì, họ mầy đi về có thán hay sao? - Thưa thày vậy. - Hừ! Khéo kiếm chuyện c n hàng xóm chi, đầu bà già mầy có đi đờn là náo họ bỏ hay sao? - 'Mời đi! N u nọi như thày vậy chi. - Im (U) silence muốn nói gì về ông đờn mà nói ta nói đôi thì đôi chừ kêu như thán đờn. (U) he thày vậy nười nư

CÓ KỸ-NHIỆM VÀ MÂY NGƯỜI CÁN ỘCHUẢ NGỒ-TRỌNG-TU RA TÒA

Hải-quang. - Có Trần-thị-Tinh kỹ-Nghĩa, bị nghi có chơn trong đàng V.N. nên bị các nha chuyên-trách na rứt. Cách 3 tháng nay, số Mat-tham đã bắt được có. Trong cuộc tra xét, số mat-tham lại bắt được một hơn 3 người đàng ngoài là Nguyễn-văn-Thò, quân ở Cẩm-gang. Tỉnh là Trọng-quân ở làng Cổ an (Vinh-bào) Số mat-tham Hanoi cho giải về toa Nam-an ở đây để xét xử. Nền thế năm 5 Oclobre, toa Nam-an đã họp một phiên đặc-biệt để xử vụ hồi-kỳ.

TIỀN CHON BAN SỰ LỚN ĐƯỜNG

Ngày 17 tây tháng này, la ngày ban loan biệt các đồng-nghiệp lữ đàng tưng sự Việt-Nam thanh lịch của đàng mat-tham. Ban biệt nhau một thời-gian không hề dứt hay ngày, nhưng lúc bắt tay từ giờ, trong cơ buổi sáng buổi ban cho kẻ ở người đi ở đi ở đổi với phân làm trái nỏ cũng đã có làm rồi.

MỘT VỤ THẬT KẾT RẤT QUANG-TRỌNG Ở HẢI-PHÒNG

Ha-phong. - Chiều thứ bảy vừa qua, số Mat-tham đã cho bắt ba người thợ kỳ-kèo-lam làm cho một nhà buôn can về tới tụt kết của họ nói món tiền 140 quan trong Nhà chửa-trách-biệt tụt hai họ khám. Một người nghiệp thợ kỳ-kèo là Cảnh-phạm đã tụt thỏi người ta về khám tía nhà người ấy ở Kien-an.

BỆNH RUN

nhất-quyết trị tức bằng thuốc Tenifuge Francoise của người bác sĩ DOUBROUCQ là một thuốc rất mạnh mà rẻ tiền nhất của loài không cần thuốc chửa. - Thuốc chửa họ đã Thuyết luận và bộ Tenifuge Francoise của người bác sĩ DOUBROUCQ ở Paris, rue de Valenciennes, 105. - Thuốc chửa họ đã Thuyết luận và bộ Tenifuge Francoise của người bác sĩ DOUBROUCQ ở Paris, rue de Valenciennes, 105.

Còn một cha

(Tiếp theo)
- Tôi nghiệp không? - Tôi ở nhà mầy bữa đầu là không ghi số, đến ba bữa trở chửa đi học, tu ông đờn xét số sẽ nên đi ghi hóm về đến nhà thì bị đười ngày Ông tên Levorato, nghe đến đờn học Levorato, nọi Nam-kỳ ai ai cũng biết là khỏ, trở nào ở nhà không xin phép qua nhà ngày thì bị đười. Ông tu về vật trung trong đờn sống và học-hoè, đi học ngày, tiếng nói rồn-rã, ngạp mắt mầu mầu, tánh đi cười và hay gầy. - Ông chủ thì vậy, mầu rồn-rã mầu đờn học theo học, nhất là vật suốt-quyển giảng sưverallanti tên 'rân-ma-Mỹ là người đờn chót. Bữa đó thầy đờn người bán vật, đờn họ đờ 8 giờ, cậu

Thế ông số lại bạn thầy đưa cuốn số cho thày. - Thưa cái gì? Thày hỏi. - Hứa xin phép. Thày giựt cuốn số, mờ ra nheo mắt xem một hồi lâu, rồi ngó vào cậu (hề mà nói rằng: - Ông gì lâu đờ vậy? Mệt rồi tới 18 ngày lặn, có xin phép lặn nào chửa? - Hứa chửa! - Nếu chửa thì sẽ bị đười. - Tôi nghiệp tôi cho thày! - Không thì nghiệp gì t thày! - Về bu-rô đờn học mà tôi nghiệp với ông. - Thưa chửa! Tôi đờn một chừ, cậu xin phép lặn nào chửa? - Hứa chửa thì sẽ bị đười. - Tôi nghiệp tôi cho thày! - Không thì nghiệp gì t thày! - Về bu-rô đờn học mà tôi nghiệp với ông. - Thưa chửa! Tôi đờn một chừ, cậu xin phép lặn nào chửa? - Hứa chửa thì sẽ bị đười. - Tôi nghiệp tôi cho thày! - Không thì nghiệp gì t thày! - Về bu-rô đờn học mà tôi nghiệp với ông.

nhóm số trở về lớp học, thầy Trung biệt quan đờn học khỏ nên an ủi cậu Thề về nhà coi bắt bài về lại, tới kỳ thì thầy sẽ làm đờn xin giame' o cậu thì. Nhưng cậu nhứt định điaign nên nghe thầy nói cậu chỉ đi cho có chừng đó thôi. - Tôi nay thầy bực t Long-hồ và 'am-vang về cậu qua giảng lặn Saigon, trư lại bắt đầu sau thì tới kinh-đờ nước Nam-kỳ. Tàu cập cầu xong cậu 'hề theo hành khách đi lặn bờ, tay xách cái 'bô mầy đờn, đứng sừng bồng bồng một trong mây tầng lặn con nước, con chày như nước, người đi tạt kín, lặn này là lặn, đầu dưới đờ c' u mồi bực chơn thì chơn phơn-hoá đi, hén tay chẳng phải cho què-màng dật nát chi, nhưng cũng lặn lặn như ngợ lặn l.

SAVON VIETNAM TỐT HƠN HẾT

TÔI ĐỌC NGUYÊN TIẾNG

TIỀN CHON BAN SỰ LỚN ĐƯỜNG

BỆNH RUN

KINH-PHONG

Quét 1

Muốn mìn về bình thiết... Muốn về bình thiết... Muốn về bình thiết...

PHONG QUANG-CÁO... TRƯỜNG HỌC XE-HỒ... Học mào xe nhỏ... xe lớn...

HỘI VẠN-QUỐC TIẾT-KIỆM... HỘI NÀC-DANH PHÁP ĐỂ HIỆP-YƠN... Tachin của Hội: 1.000.000 lạng và 8.000.000 quàn phát-tiêng...

Sách mới

Sách... MATH DE L'ENFANT ET DU FEM... MATH DE L'ENFANT ET DU FEM...

PIPPERMINT GET... RƯỢU BÀNH GET... RƯỢU BÀNH GET...

CHỖ NÈN NGÀN-NHAI... Nền ta hi đũa, không cần... Nền ta hi đũa, không cần...

Thuốc PILULES PINK... Thuốc PILULES PINK... Thuốc PILULES PINK...

Thuốc PILULES PINK... Thuốc PILULES PINK... Thuốc PILULES PINK...

Tiểu thuyết

Đa nạt vàng phai

VIII. - Chỉ khi anh... hững Thương Phương... hững Thương Phương...

lại, vì cái ghế rất vắng... Một đũa trong hộp... Một đũa trong hộp...

PHOSCAO... CÙNG CÁC BÀ LAM ME... MUỐN cho con nít nhỏ... MUỐN cho con nít nhỏ...

KHI GÀN CỐT... LỖ NGƯA... FLORENTINE... KHI GÀN CỐT...

LAM-QUANG-SI... DENTISTE... Phòng trồng răng... Phòng trồng răng...

SÁCH RẤT CẦN ICH... ĐẠI-tiên tạo-sáp sinh... ĐẠI-tiên tạo-sáp sinh...

HÀNG BỐ SỐ 377... HÀNG BỐ SỐ 377... HÀNG BỐ SỐ 377...

RAT THÂN HIỆU... RAT TIỀN... RAT ĐÉ... RAT THÂN HIỆU...

Sau tên tôi bị... Hoàng-tiễn-Anh... Hoàng-tiễn-Anh...

chỉ xin lấy một... chửi, nó hoành bạo... chửi, nó hoành bạo...

CỨ DỪ GÌN THẬN-KINH THÌ LẠI MẠNH NHƯ XƯA.



Khi ai đau thận nên mua ngay một hộp **THUỐC VIÊN FOSTER**, bệnh sẽ khỏi ngay, lại làm việc dễ dàng. Vì nếu ai nhức đầu, chóng mặt, nhức mỏi và đau nhức khắp thân, chỉ có **THUỐC VIÊN FOSTER** chữa khỏi thôi. Thuốc này đã chữa hàng tá công hiệu cho các bệnh sau này:

Đau lưng **Nặng tiểu đưc** **Có cảm trong bàng-**
Bệnh thận **Sưng bàng-quang** **quang.**
Đau gan- **Quá lợi tiểu** **Huyết sắc sinh**
thắt lưng **Sưng mắt-cá-chân** **mước tiểu vẫn**

Mỗi hộp **8'50** **PILULES FOSTER** Thị hiệu 14'85

CHỮA THẬN VÀ BÀNG QUANG
Hua tại các hiệu bán chế độ và gửi mua tại nhà
H. BINAC, Place, số 25 Phố Ferdinand, PARIS.



bière LADUE



**ESSENCE
-
LOTION
-
POUDRE
-
SAVON
-
BRILANTINE
-
TẤT
-
TRANG
-
HÀNG**

**ADOREIS
GELLÉ FRÈRES
PARIS**

ADOREIS
Gallé Frères Paris

Enterobyl

ANG-TÊ-RÔ-BL-Ô

THUỐC CHỮA LÁ GAN

Mỗi sáng uống 3 muỗng nhỏ (mỗi muỗng nhỏ 5-6 giọt) thuốc bột nhỏ pha vào nước là

Thiếu chất ở lá gan...
Hình tạo kết - Bệnh gầy mòn.
Bệnh người già.
Bệnh ở các cơ sống.

E. DEHAUSSE, là quan chức tại nhà máy, Cơ quan khoa học tại, Nguyên làm đầu các các công việc thực hành & đại học y khoa (Thức, số 56, Rue Nationale LILLE (France))

BÀN TẠI KHUẤT CÁC HÀNG BẢO CHẾ TẠI

Singap. Pharmacies MIN, SOLIERNE, BARBUROUSSE, SARREAUT, FRANCO ANAMIET

Ở PARIS
các bà xin đẹp muốn giữ cho da mặt được mịn màng hoa mỹ thì dùng

CREME-SIMON

thật hiệu nghiệm, hợp thể vệ-sinh, giúp ích được da dẻ nên dùng.

Mỗi buổi sáng và chiều, khi rửa mặt rồi搽 lên mặt, thoa nó lên sẽ thấy hiệu nghiệm liền.

"Quí bà không cần phải lựa thứ nào nữa, quí bà nên chăm một thứ đó mà thôi."



CREME-SIMON
POUR DAME
SIMON SIMON

THUỐC HOÀN BỘC HIỆU

MORRHUOL CHAPOTEAUT

MO-RU'-ON SA BÔ-TÔ



Hay hơn dầu gan cá làm cho khí uông khỏi nhờn.
Nó là một vị thiên hạ hay dùng trị ho gió, ho lao, ho tổn.

Mỗi cái thẻ tại đường Vivienne Paris, mỗi cái 8.

THUỐC NHỨC ĐẦU

ASPIRINE

DES USINES DU RHONE

CHỮA KHỎI:
**NHỨC ĐẦU
BỆNH CẢM
BỆNH GIỚP
CÁC CHỨNG BẦU NHỨC**

Thuốc này tự nhiên là công hiệu hơn công chế tin

CHỮA KHỎI BỆNH "USINES DU RHONE"



Thuốc mới bài, uống vào lỗ miệng, trị

BINH TIEM LA

Uống thế khỏi chích thuốc



Thuốc viên **Loại lỏng**

ARSENIC **MERCURE** **SYPHILIS**

SIGMARGY

Laboratoire Chimico-thérapique, 2 Place du Theatre Francaise, PARIS, et Pharmacie Centrale, Leobersdorf, Autriche-Hongrie.

Liên trai chi đi

Chuyến nàng
Thanh-Mai


Còn Thái-lang, tuy thấy Vô Sĩ đã đi, song chàng nghĩ lại có học nhiều đã rồi ý cũng chưa đủ số tiền của Vô; chàng bèn đem cơm gạo theo, vào nơi tự trộm lấy gạo, mới xin được một con cốp, bèn đem nguyên con cốp mà dâng cho Vô; Vô rất mừng bèn làm tiệc thiết đãi, xin chàng ở trọ ba ngày. Thái-lang có lẽ, quyết không chịu ở. Vô bèn khiến gia-nhân khác cỡi ngựa đi, còn chàng khách thầy Thái-lang què mướn, thì cuối cùng, chủ Vô-văn-sanh có kết giao với người què-mướn trở bị như vậy; mà Vô-văn-sanh lại của môn cháu toàn Thái-lang khác hơn mấy

Vô cơ làm thánh, công kính theo lễ, rồi thẹn thẹn mà lui về.

Chàng chứng nửa năm, có tên gia-nhân về báo bảm với Vô rằng: Thái-lang đi đâu, vì tranh nhau có một con heo, rồi đánh người ta chết, bởi vì tranh nhau có một con heo, rồi đánh người ta chết, bởi vì tranh nhau có một con heo, rồi đánh người ta chết, bởi vì tranh nhau có một con heo, rồi đánh người ta chết...

PULMONIA

RICI thân hiệu chữa các bệnh ho sưng cổ họng...
Sách hướng dẫn trị ho...
S. LÉVÉ, Boulevard de Valenciennes, PARIS...
Số 129, 2, Rue de Valenciennes, PARIS.



LUONG-Y DEHAUT
CÁC BỆNH HO SƯNG CỬNG PHỔI...
CHẠC ĐANG KHUẸ MẠNH LƯƠN...
KHOẶC CHỮA KHỎI...
KHÔNG THU THỜI...



*A vous, vous
devoir de vous des
réclamer, des
tion des livres, les
pour donneres comm
peintures sur liq
l'huile au pastel &
laquarelle etc...*

Adresser pour
Pimpement de LUMION
NGUYEN-VAN-TUA
57 rue de la République
SAIGON

Chocolat NESTLÉ
Chàng những là đồ ăn
tràng miệng quí, mà nó
cũng là một món ăn bổ
khỏe.



Chocolat NESTLÉ

ĐOÀN THIÊN TIÊU-THUYẾT
Bê-tinh, Bê-khô
(Tiếp theo),

Tôi cầu nhờ về đến nhà, cũng
một bữa nằm thẳng tắp vào lối
này giờ tôi cần vật để đỡ đau
như chẳng muốn chao người
lại, bà con chớ để quên tôi
chạy sủa om-sòm ngoai-gò. Tôi
phải đi ba phen đặng chơn, để
đặng tính tên hôn. Hôn và nói
một người đến tôi lại tên họ
thơ. Dạ bèn cô Thu-Hương
nắm, treo ghế xích-dây. Tôi vừa
lặng so mửa, vừa kêu: Em Thu-
Hương, anh đây là Hồng-Hương
là cô ta lên một tiếng bắt ngựa
trên sân dục. Một cặp có tên
lại, mờ mắt đom tối, cái đom
tư biệt, bành, đặng cói cùng
tôi cũng cùng qua cái đom
này. Hai nàng nước mắt trắng
trẻ, chảy dài theo má cò. Có
không vui, nhưng buồn không
chuyện vắng, tôi quí trước mặt
cô, muốn cất tiếng mà nghẹn
nghe. Hai giọt nước mắt đượm
đượm xuống đất. Hai ô
tôi khóc, tôi khóc thật. Tôi nắm
tay cô: Em Thu-Hương, qua là
ông-Hương, đó về đây, đem
bột ca cái ban-phục để cùng
em trong phòng mà đến cái tội
bạc bẽo của anh trả bà mà
đại. Cô Thu-Hương chỉ dơ
trên nước nhà tạ ơn. Tôi biết,
nàng đã quên tôi.

23 tuổi... mắt tôi chói lóa
nước mắt trong rã, cả người
bất thần...
Anh Hồng-Hương bắt tay ôm
đầu khóc rầm rụt. Tôi về
chiều, gió mát mát, cây cối lao
sao. Trên cao, vắng vắng nghe
tiếng trống, tiếng chuông, hòa
lại với giọng người làm-dâm
bái kẻ công kinh. Anh Hồng-
Hương chấp tay niệm Phật...
ĐẶNG NGỌC
Trà thù đặc biệt
Anh C. và anh B. ở gần
nhau. Anh C. có một túi sách
lớn là nhiều thứ bày vẽ lạ.
Anh B. liền sai đưa ở đem từ
cả mượn một cuốn sách theo
nào cũng đặng.
Anh C. nói với anh B. rằng:
"Mày về nói lại với chủ mày
rằng tôi muốn mua cái túi sách
mày mượn cho tôi mượn cũng
đặng nhưng mà sách tao thì
không đặng đem ra khỏi nhà
mình coi, thì qua đây mà coi
cũng được cũng đặng."
Tôi bụng anh C. và anh B.
chẳng hiểu qua nhà chơi.
Cách ít ngày, anh B. gặp đưa
ở của anh C. qua nhà nói
chuyện với người làm vườn.
Anh B. hỏi: "C. cái túi sách".
— Anh C. anh thỉnh này qua
mượn hai cái sách.
Tôi xử sự thế đó tiếp tục
lưu, anh B. nói với anh C.
C. rằng: "Em hãy về nói với
chủ em rằng tôi thấy cuốn sách
này, em đem đặng bao nhiêu thì
lấy đặng, nhưng mà không có
cái cuốn nào đặng ra khỏi nhà
anh B. Nhưng em có muốn
cho tôi thấy qua đây lấy mà
cũng bao giờ cũng đặng!"

TIÊU ĐỘC **PHÁT HẦN**

TA LOC
Máu 'a bạng thược

SAN-SÔ-PA-RAY
PA-RI-DI-EN-NÔ
(Salseparille Parisienne)

Thuốc chuyên-môn rất công-hiệu để chữa bệnh ngoài da

Hàm tại khắp các hiệu bán thuốc tây

THANH LƯƠNG
Hàm buôn tại số nhà 8, rue Vivienne PARIS

SANTAL MIDY
SANTAL MIDY
(Sân-tan Mi-dy)

Thuốc này hiền và tinh hảo để trị bệnh đau lậu, mọi
củ gi đờu thần hiệu, (không có dùng thứ Copahu và
không cần thuốc).

Mỗi hoàn học đều có đóng hiệu MIDY.

Buôn bán lớn số 8, Đường Vivienne, Paris.
Trong máy như Thuộc.

VICHY CÉLESTINS
NƯỚC MẠCH SÚI LANGSA HIỆU

VICHY CÉLESTINS
Nước trời LÈNE các chứng:
Nhức xương cốt, bệnh hay mề đai, đau mình nhức
gần, đi lặn cựa có cát, đau lóc-lóc

CÁC VỊ SANG HIỆU VICHY-ÉTAT
Điểm vị rút lấy trong nước mạch
chết ra để pha làm ra nước suối
Uống loại ba lít, khi ăn rồi
thì để tiêu tăng
Đề cho một người làm ra
suốt ngày hết đau, uống
thì hết đau hết.

SEL VICHY-ÉTAT
PASTILLES VICHY-ÉTAT
COMPRES VICHY-ÉTAT

CƠ CHỮNG LÊN MỀ MỀ SẼO, MỀ MỀ CHỮNG

GÂY MÔN
Thước
SIROP & DESCHIENS
có huyết bổ

Là một sự thuốc của các thầy thuốc nổi danh
trong nước và nước ngoài

CÔNG-DỤNG THUỐC VIÊN PHÂN LƯU PINKO
(PIRULES PINK)
RẤT THẦN HIỆU ĐỂ CHỮNG LẠI SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC CƠ THỂ

Thuốc **PIRULES PINK** làm nhàn nhàn sức và làm đẹp các
cân tỷ, thuốc này làm cho kết đôi, làm cho các nước trong da dầy
chống sinh và giúp sự miễn. Cho các công việc của cá cơ thể
Cho nên thuốc **PIRULES PINK** thật đáng gọi là thuốc đại
lành hiệu để chữa bệnh thiếu-máu, bệnh thiếu-nước, bệnh gây ra
các bệnh từ lớn nhỏ và
bệnh trẻ về già, bệnh đau
bệnh-hi bệnh như đau, bệnh
còn lực mới sức.



Thuốc **PIRULES PINK** làm tại khắp các hiệu bán thuốc tây

CÁCH TRỊ BỆNH ĐAU
CAN, TÌ, PHÈ PHÙ
BẢNG THUỐC BỐT
POUDRES DE COCK

Cách trị bệnh đau nhức
vào trong là thuốc bột...
Còn một sự thuốc bột...
Thuốc bột...
Thuốc bột...
Thuốc bột...
Thuốc bột...

GIÒNG NƠI KHAN KHAN



Vì tài suýt ngay là nơi
nhiều, thì cơ quan trẻ có
làm việc nhiều, nên ở ta
khó. Nếu ta không chú
thận thì ta phải đau. Thành
thông ngầm và viên:
KEO THUỐC WYBERT
để chống về chứng họng là
khỏi khó giao.
Kéo thuốc **WYBERT** làm
đề thoát nước chữa khỏi
bệnh ho hen, chứng khó
cố. Thật là công hại gì đũa
buo-bi và răng cưa.

Wybert

KEO THUỐC WYBERT
làm tại các hiệu bán thuốc tây
mỗi gói bằng 300 Việt

**CÁCH ĐIỀU-TRỊ
THEO PHƯƠNG-NỘI-ÂM
đề chữa**
BỆNH GIANG-MAI
bằng thuốc bánh
SIGNARCYL

Thuốc **SIGNARCYL** trải có
bà tiến cứu đã trải nghiệm
ở Bệnh Giang-Mai, thuốc
SIGNARCYL này chữa ngay
bệnh giang-mai, nó chữa
đều mà vô sự đau đớn, nó chữa
chứng đau thường, ở các thời-
kỳ cuối hết đặng, không đau
quặng-gạc gì, không đau hai
chi đầu tay, thuốc này là một
thứ thuốc diệu-hoạ, nó chữa tay
thứ thuốc chữa về men chứng.
Được và lại có công hiệu:

THAY ĐƯỢC THUỐC TIỆM
Chỉ ra tại
Pharmacie de L'Aspirin, Chemin de la
S, Place de l'Aspirin, Paris
THAY ĐƯỢC THUỐC TIỆM
Được và lại có công hiệu: